

**BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI...**

(Tiếp theo trang 1)

kinh doanh, giải quyết cho hơn 50.000 lao động có việc làm ổn định; trên 700 doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, góp phần đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. NCT các cấp trở thành những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào, truyền cảm hứng sáng tạo để con cháu và cộng đồng noi theo, thiết thực học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của NCT trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn với công tác NCT. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cần tạo điều kiện khuyến khích

các doanh nhân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực để NCT có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội; MTTQ và các tổ chức chính trị cùng các ngành liên quan cần phối hợp với hội NCT để phong trào "Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các

buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên và nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò và tiềm năng của NCT trong việc tham gia phát triển kinh tế, góp phần giúp NCT định hướng được ngành, nghề sẽ sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội NCT cần rà soát lại số hội viên nghèo, nguyên nhân tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hội NCT cần xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự trở

thành lực lượng nòng cốt trong việc chăm sóc, phụng dưỡng NCT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực sự trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Tại hội nghị, 15 cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen; 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 36 cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp với công tác hội và phong trào của hội.

**ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG...**

(Tiếp theo trang 1)

(khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh), Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh) và Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu chi nhánh Thái Bình - MXP (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư). Tại các nơi đến thăm, kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo về thực hiện đầu tư các dự án, tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các doanh nghiệp đã nâng động, chủ động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, duy trì sản xuất hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án đã được phê duyệt; chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa các khâu sản xuất góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường. Liên kết các doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh, vươn ra thị trường tiêu thụ trong nước và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; giải quyết việc làm ổn định, bảo đảm các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nâng cao doanh thu và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Để duy trì hoạt động hiệu quả ổn định, các doanh nghiệp cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và tạo môi trường làm việc bảo đảm an toàn sức khỏe, tinh thần cho công nhân. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới.

**Món quà rằm tháng tám**

*Nhờ có kinh nghiệm làm bánh lâu đời, các sản phẩm bánh trung thu của Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đã được người tiêu dùng trong nước mến mộ. Sản phẩm đã trở thành món quà không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt khi mùa trung thu về, nhất là bánh trung thu hương vị truyền thống.*



Đóng gói sản phẩm đưa ra thị trường.

Hàng chục mùa trung thu đã qua, Bảo Hưng đã sản xuất ra hàng trăm triệu chiếc bánh nướng, bánh dẻo đến tay người tiêu dùng. Mỗi chiếc bánh đã đem đến niềm vui cho mâm cỗ rằm, đem đến bao hoài niệm cho những người lớn tuổi và sự hiếu biết về truyền thống cho người trẻ tuổi. Đó luôn là sứ mệnh, là động lực cho Bảo Hưng tiếp tục giữ gìn truyền thống, phát triển thêm nhiều dòng bánh trung thu mới cung cấp cho người dân khắp nước Việt. Tự hào với truyền thống đó, mùa trung thu năm nay Bảo Hưng bắt đầu sản xuất từ đầu tháng 8 âm lịch phục vụ người tiêu dùng. Để giữ vững thị phần trên thị trường, cạnh tranh với nhiều thương hiệu khác, Bảo Hưng đã không ngừng nâng cao chất lượng, thay đổi mẫu mã sản phẩm. Năm nay, Bảo Hưng tiếp tục cho ra mắt một số mẫu cao cấp như trường vị, phúc lộc, bánh cá, hải sản... với tổng sản lượng trên 100 tấn sản phẩm bánh trung thu các loại. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Quản đốc phân xưởng Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng cho biết: Để có được những chiếc bánh thơm, ngon, cuốn hút thực khách đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó khâu đầu tiên phải lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo Hưng lựa chọn cầu kỳ từ loại bột mì đến những nguyên liệu, hương liệu bảo đảm nhân bánh có hương vị tinh tế, đặc trưng riêng của mình. Với phương châm vừa giữ cốt cách của chiếc bánh trung thu truyền thống với những nguyên liệu quen thuộc như đậu xanh, hạt sen, trứng muối, lá chanh, Bảo Hưng còn nâng tầm bánh bằng sự kết hợp hài hòa với các nguyên liệu cao cấp cho ra nhiều loại bánh thượng hạng. Điển hình như bánh long, ly, quy, phượng, chi Hằng Nga chín phở mả... Song mỗi một

chiếc bánh là một thông điệp, một lời chúc ý nghĩa của Bảo Hưng gửi tới mỗi khách hàng. Đặc biệt, bánh trung thu là loại bánh chứa nhiều chất dinh dưỡng nên Bảo Hưng luôn chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như quy trình sản xuất. Trước khi sản xuất, Công ty khử trùng tất cả các nguyên liệu, đồ dùng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình làm công nhân thực hiện nghiêm ngặt về bảo hộ lao động như quần áo, khẩu trang, găng tay. Ngoài những yếu tố trên, theo chị Hoa để có sản phẩm ngon thì khâu sơ chế nguyên liệu và làm nhân bánh rất quan



Công đoạn tạo hình bằng máy được Bảo Hưng áp dụng trong sản xuất.

trọng, đòi hỏi rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Điển hình như muốn có một miếng thịt mỡ thơm ngậy, ngoài việc bảo đảm tươi, ngon, sạch, an toàn thì phải tinh từ lúc giết mổ lợn tới khi sơ chế và thành phẩm không được quá 5 tiếng; hay mít bí xanh phải chế biến bảo đảm thật giòn, thơm, ngon... Mỗi thành phần, công đoạn, thời gian chế biến, phối hợp nguyên liệu, nhào trộn nhân bánh, cách bảo quản bánh phải thực hiện đúng quy trình, không dùng chất bảo quản. Do đó, trong một chiếc bánh trung thu cổ truyền của Bảo Hưng thường gồm hàng chục nguyên liệu như trứng muối, bột nếp cái hoa vàng, mít bí, lạp xường, dăm bông, xa xiú, hạt sen, hạt dưa, vừng, lá chanh, mỗ phàn... hòa quyện vào với nhau đã tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Trong chiếc bánh ấy có đủ vị ngọt, bùi, chua, mặn, hương thơm quyến rũ, thể hiện sự đằm cay, ngọt bùi của cuộc đời mà ai cũng cần phải trải qua và nếm thử. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, nếu ai đã từng ăn bánh trung thu của Bảo Hưng thì sẽ không bao giờ quên được hương vị đặc trưng của dòng bánh này. Tự hào hơn khi trên mảnh đất quê lúa Thái Bình lại có một doanh nghiệp lớn, có uy tín, thương hiệu mạnh về sản xuất bánh trung thu khiến người tiêu dùng không thể không mua về thưởng thức. Các những chiếc bánh nướng với lớp vỏ vàng óng cùng nhân dẻo hòa quyện nhiều hương vị, hay chiếc bánh dẻo trắng mịn màng, thanh thanh vị ngọt, pha chút trà ngon để cùng ngắm trăng với người thân là cách tận hưởng trọn vẹn mùa trăng tháng tám về. Với ý nghĩa đó đến nay hầu hết địa bàn thôn, xóm, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đặt bánh của Bảo Hưng để phá cỗ trông trăng vui cùng trẻ em trong dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.

**HƯNG HÀ...**

(Tiếp theo trang 1)



Hưng Hà quan tâm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

khắc phục những hạn chế, quyết tâm vượt khó khăn, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng phát triển ngành Nông nghiệp toàn diện, bền vững. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng duy trì và phát triển các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo phát triển du lịch tâm linh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường củng cố, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

**Nỗi cháo thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà**

Thực hiện công tác xã hội hóa hỗ trợ người bệnh, từ tháng 9/2018, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà phối hợp với một số tổ chức làm từ thiện tổ chức cấp cháo thiện nguyện 1 tuần 2 lần cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện. Trung bình mỗi nồi cháo miễn phí có khoảng 150 - 200 suất, trị giá trên 1 triệu đồng. Để có nồi cháo thơm ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giàu chất dinh dưỡng, các thành viên làm từ thiện chịu trách nhiệm mua, chế biến thực phẩm và tự nấu cháo vào buổi sáng sớm ngay tại nhà bếp Bệnh viện dưới sự hỗ trợ giám sát của cán bộ y tế. Vào các ngày cấp cháo miễn phí, những bệnh nhân trẻ em, bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân nặng được cấp cháo đến tận giường bệnh. Qua đó, đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

HA ANH

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Xử lý động đối tượng vi phạm quy định về tham gia giao thông**

Sáng ngày 18/9, tại UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Nguyễn Đình Cảnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú thôn Nam Hưng, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18/2/2018, Nguyễn Đình Cảnh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B9-240.48 đi trên đường liên thôn thuộc địa phận thôn Tống Vũ, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Trước đó, Cảnh có sử dụng bia, rượu tại buổi liên hoan ở nhà bạn, khi đã ngà say mới ra về. Do đó, khi lái xe Cảnh đã không lái chủ động hành vi, lái xe lấn sang làn đường ngược lại và đâm vào xe mô tô nhãn hiệu Jamoto, biển kiểm soát 60N6-2615 do anh Mai Thanh Văn, sinh năm 1974, trú tại thôn Tống Vũ điều khiển, chở phía sau anh Phạm Đình Chuẩn, sinh năm 1977, thôn Tây Sơn đều trú xã Vũ Chính. Hậu quả làm anh Chuẩn và anh Văn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau 30 phút anh Chuẩn tử vong do vết thương vết sọ não. Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình là do sử dụng bia, rượu vượt quá quy định khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Áp dụng điểm B, Khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Đình Cảnh 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đồng đạo người dân đến dự phiên tòa đều đồng tình với hình phạt dành cho bị cáo.

NGUYỄN TÙNG

**VŨ CHÍNH Đường đã thông, hè đã thoáng**

Sau khi Báo Thái Bình đăng bài "Vũ Chính - "Đâu rồi" Chỉ thị số 04", cấp ủy, chính quyền xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã tích cực vào cuộc, trả lại đường thông, hè thoáng.



Khu vực cổng trụ sở UBND xã không còn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã, sau khi bài báo đăng, UBND xã đã triệu tập 2 cuộc họp, phân công nhiệm vụ từng cán bộ, đảng viên; huy động lực lượng thu gom bãi rác thải tự phát tại khu vực giáp ranh hai xã Vũ Chính - Vũ Phúc; tổ chức tuần tra, nhắc nhở và xử phạt

vi phạm đối với các cá nhân kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường trên địa bàn xã. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Chủ tịch, Công an xã hàng ngày trực tiếp đi kiểm tra tại các khu vực thường xuyên có hộ kinh doanh, buôn bán vi phạm. Chính quyền địa phương sẽ quyết liệt vào cuộc, không để

tái diễn tình trạng vi phạm Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp chiều ngày 17/9/2018.

THANH HÀ



Khu vực ngã tư giao đường Lý Bôn và đường tránh phía Nam đã thông thoáng.



Lòng đường vành đai phía Nam, đoạn gần khu nhà ở liền kề cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình không còn tình trạng ô tô nổi thành hàng dài, tỏa sức buồn bán.



Bãi rác tự phát giáp ranh hai xã Vũ Chính - Vũ Phúc đã được thu gom, trả lại cảnh quan, môi trường sạch đẹp, trong lành.